



รับกาละที่ & ในหลวง ในดวงใจ BUU NEWS

มหาวิทยาลัยบูรพา สามัคคีเพื่อในหลวง

คุณปัญญาตะวันออก เพื่ออนาคตของแผ่นดิน
Wisdom of the East for the Future of the Nation

ฉบับที่ ๓๑๘/๒๕๖๐

วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐



ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย พร้อมใช้ระบบ TCAS คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษาหน้า

มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สมาคม ทปอ.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ และการประชุมสามัญสมาคมสถาบันการศึกษาชั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำประเทศไทย (สออ. ประเทศไทย) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุชัยวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในฐานะประธาน ทปอ. กล่าวเปิดการประชุม และรองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวต้อนรับ



“ รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า การจัดประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อประโยชน์ในการประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยสถาบันการอุดมศึกษาต่างๆ ที่เป็นสมาชิกในการเสนอความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการอุดมศึกษาของประเทศ และผลักดันความคิดสร้างสรรค์เหล่านั้นให้เกิดผล ”



ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในฐานะประธาน ทปอ. กล่าวว่า ที่ประชุมได้สรุปผลการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษาหรือ แอดมิชชั่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งภาพรวมพบว่าจำนวนที่นั่งเรียนมีมากกว่าจำนวนผู้สมัครเข้าเรียน เนื่องจากจำนวนเด็กที่อยู่ในช่วงจะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยมีจำนวนลดลง ดังนั้น ทปอ.จึงขอให้ทุกมหาวิทยาลัยไปวิเคราะห์ถึงสถิติดังกล่าว และปรับตัวทั้งปรับปรุงหลักสูตรและรูปแบบการรับให้เหมาะสม นอกจากนี้ ทปอ.ยังได้สรุปหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง Thai university Central Admission System (TCAS) หรือ ทีแคส ซึ่งจะเริ่มปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อเสนอสำนักนายกรัฐมนตรีด้วย เนื่องจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี



ขอทราบหลักการทีแคส และความแตกต่างระหว่างทีแคส กับระบบการรับนักเรียนในระบบเดิม



ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ กล่าวต่อไปว่า ที่ประชุมยังได้หารือถึงโครงการความร่วมมือลดโอเวอร์ลैปความเร็วสูงระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน และมีมติว่า ทปอ.จะทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ว่าทปอ.จะเป็นศูนย์กลางร่วมกับประเทศจีน โดยทปอ.จะตั้งคณะกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน โดยมหาวิทยาลัยสมาชิกของทปอ.ที่มีความรู้ความสามารถ หรือมีสาขาที่เกี่ยวข้องกับระบบราง และด้านอื่น ๆ ซึ่งคณะกรรมการชุดดังกล่าว จะทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้สู่ภาคการผลิตและภาควิชาการ โดยมี มหาวิทยาลัยเป็นตัวกลางในการยกระดับ และพัฒนาหลักสูตร นักศึกษา ออกไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาและต่อยอดให้โครงการนี้ยั่งยืน

ประธานทปอ.กล่าวอีกว่า ส่วนเรื่องการเปิด-ปิดภาคเรียนนั้น ยังไม่มีการหารือและต้องรอผลการวิจัย ทั้งนี้ สมาชิกทปอ.ส่วนใหญ่ยังยืนยันเปิดปิดภาคเรียนตามอาเซียน เนื่องจากมีประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยไทย นักศึกษา และทางรอดของการศึกษาไทยในอนาคต เพราะจำนวนนักศึกษาลดลงเรื่อย ๆ ขณะที่มหาวิทยาลัยไทยมีศักยภาพและความเข้มแข็งในเรื่องของหลักสูตร การวิจัยที่มีมาตรฐานระดับโลก ดังนั้น ในอนาคตต้องเติมเต็มด้วยนักศึกษาในภูมิภาคอาเซียน



หลังจากจบการประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้มีการประชุมสามัญสมาคมสถาบันการศึกษาชั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปีประเทศไทย (สออ. ประเทศไทย) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐



ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยบูรพา

โทร. ๐ ๓๘๑๐ ๒๑๒๐ - ๓ แฟกซ์ ๐ ๓๘๓๙ ๐๓๕๓

www.facebook.com/มหาวิทยาลัยบูรพา

ภาพโดย นายไททิน จิตมั่น
จัดทำโดย นางนลินรัตน์ อ่ำช้าง
นักประชาสัมพันธ์

ตรวจข่าวโดย : นางกรนิษฐ์ อธิจิราวีร์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

